

**แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง**

หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณ : องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
<p>หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :</p> <p>สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 2 ประเภท ได้แก่ สถานศึกษาที่จัดตั้งเอง และสถานศึกษาที่รับโอนจากหน่วยราชการอื่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณจำกัด แต่มีภารกิจหน้าที่มากมายหลากหลาย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบลงทุนด้านการศึกษา เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียนและอาคารประกอบในการจัดการเรียนการสอนอันเนื่องจากอัตราการขยายจำนวนเด็กนักเรียนและความทรุดโทรมของอาคารเรียนที่มีอายุการใช้งานมานานของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
<p>ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง :</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
<p>เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคำขอตั้งงบประมาณ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนในสถานศึกษาและข้อมูลการจัดสรรอาคารเรียนย้อนหลัง 3 ปี 2. เอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2.2 บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) 2.3 ประมาณการราคาโครงการ พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณงาน และราคาต่อหน่วยของวัสดุ และแรงงาน (B.O.Q) 2.4 รูปภาพสถานที่ที่จะก่อสร้าง 2.5 แผนผังบริเวณที่จะก่อสร้าง พร้อมระบุพื้นที่ที่จะก่อสร้าง 2.6 สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (รับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน) 2.7 สำเนาหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการ
<p>วิธีการคิด/สูตรในการคิดคำนวณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามประมาณราคาโครงการ ซึ่งเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ
<p>ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล ใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก <ul style="list-style-type: none"> - ความพร้อมในการก่อสร้าง (มีพื้นที่) - หลักทดแทน (อาคารเดิมชำรุด/ทรุดโทรม) - หลักขาดแคลน (ไม่มีอาคารเรียน/มี แต่ไม่เพียงพอ) - จำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. โรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบประเภทนั้น ๆ ในระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีที่ผ่านมา จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก หากเคยได้รับจัดสรรงบประมาณ ในระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีที่ผ่านมาแล้ว จะพิจารณาเป็นลำดับถัดไป

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลสามารถเลือกใช้แบบรูปรายการมาตรฐานของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น หรือแบบรูปรายการมาตรฐานในบัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณ หรือแบบรูป รายการที่ออกแบบเอง โดยผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมลงนามรับรอง (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม) ทั้งนี้ อาคารเรียนและอาคารประกอบ ขนาดต่าง ๆ ให้พิจารณาแบบรูปรายการมาตรฐาน สิ่งก่อสร้างเป็นลำดับแรกก่อน โดยคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยและบริบทของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับจำนวน เด็กนักเรียน เว้นแต่มีความจำเป็นให้พิจารณาตามความเหมาะสม

4. กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลประสงค์จะใช้แบบรูปรายการมาตรฐานของหน่วยงานอื่น จากบัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณให้ทำหนังสือขออนุญาตใช้แบบรูปรายการจากหน่วยงาน ดังกล่าวด้วย

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-241-9000 ต่อ 5324